



ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกมาปฏิบัติงาน
ระดับรองผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสรรหาและคัดเลือกมาปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกมาปฏิบัติงานในระดับรองผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดังนี้

ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	เวลาสัมภาษณ์
รองผู้อำนวยการสายงานกำกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน	ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ	-
รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและพัฒนาองค์กร	พล.ร.ต. ปิยะ อัจฉมุงคุณ	๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
	พ.อ. มนต์ธรกิตต์ รูปขจร	๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
	นายพงศ์พัฒน์ เทียนศิริ	๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
รองผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการพิเศษ	นายพงศ์พัฒน์ เทียนศิริ	๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
กำหนดให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ในระยะเวลา ๗ - ๑๐ นาที		

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมน่านนคร ชั้น ๑๑ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ จะต้องมารายงานตัวก่อนเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าสู่พื้นที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

หากผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ แจ้งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทราบล่วงหน้าภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อเตรียมการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป โดยติดต่อประสานได้ที่เบอร์ ๐ ๒๕๖๘ ๘๘๐๐ ต่อ ๘๘๔๙

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคัดเลือก
ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาหาบทามผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
ที่ไม่ได้สมัครก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุทธิพงษ์ คงพล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย